



ที่ ศธ ๐๔๑๑๔/ว ๘๒๗

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ถนนวิจิตรสุรการ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ๘๙๐๐๐

๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษาในกรณีการแก้ไขผลสอบจากคะแนน O-NET ที่เฉลยผิด
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/ว๑๘๒ ลงวันที่ ๑๑
กรกฎาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยได้รับแจ้งจากสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่า
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเฉลยคำผิดพลาดในการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
จำนวน ๓ ข้อ ข้อละ ๒ คะแนน รวม ๖ คะแนน จนนำไปสู่การตรวจและปรับแก้คะแนนใหม่ ซึ่งผลคะแนน
ที่ปรับแก้ใหม่มีผลกระทบต่อนักเรียนเป็นจำนวนมากในการนำผลไปใช้ตัดสินผลการเรียน (ใน ป.พ.๑) และการ
นำผลไปใช้คัดเลือกเข้าศึกษาต่อ นั้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ ตามแนวดำเนินงานของสถานศึกษา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ โล่ห์คำ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

โทร ๐ ๔๒๖๑ ๒๒๘๔ โทรสาร ๐ ๔๒๖๑ ๓๐๔๐

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/๖๖๕๒



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๖๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษาในกรณีการแก้ไขผลสอบจากคะแนน O-NET ที่เฉลยผิด
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

ด้วย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการเฉลยคำตอบผิดพลาดในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๓ ข้อ ข้อละ ๒ คะแนน รวมคะแนน ๖ คะแนน จนนำไปสู่การตรวจและปรับแก้คะแนนใหม่ ซึ่งผลคะแนนที่ปรับแก้ใหม่มีผลกระทบต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นจำนวนมาก ในการนำผลการทดสอบไปใช้ในการตัดสินผลการเรียน (แบบ ปพ.๑) และการนำผลการทดสอบไปใช้ในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งให้สถานศึกษาดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดังต่อไปนี้

๑. การนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ในการตัดสินผลการเรียน (แบบ ปพ.๑) ปีการศึกษา ๒๕๕๘

สถานศึกษาในสังกัดที่เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๙,๔๐๔ แห่ง จะต้องจัดทำระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ใหม่ โดยให้สถานศึกษาดังกล่าวนำใบรายงานผลการทดสอบ O-NET รายบุคคล ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประกาศผลคะแนนใหม่ ไปใช้ประกอบการจัดทำระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ฉบับใหม่ เพื่อออกให้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ซึ่งได้จบการศึกษาไปแล้ว

๒. การนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในปีการศึกษา ๒๕๕๙

สถานศึกษาที่มีการแข่งขันสูง จำนวน ๒๘๒ แห่ง ที่มีการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้เป็นองค์ประกอบในการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ซึ่งมีการใช้คะแนน O-NET จำนวน ๒๐% ของคะแนนสอบเข้าศึกษาต่อ ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนักเรียน สามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ กรณี ดังนี้

กรณีที่ ๑ กรณีที่ปรับคะแนนวิชาภาษาอังกฤษใหม่แล้ว และมีการเปลี่ยนแปลงผลการสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จากได้เป็นไม่ได้ ในกรณีนี้ นักเรียนกลุ่มนี้จะไม่ได้รับผลกระทบจากการเฉลยข้อสอบผิดพลาด โดยนักเรียนกลุ่มดังกล่าวนี้ยังคงสามารถเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาแห่งนั้นได้เช่นเดิม

กรณีที่ ๒ กรณีที่ปรับคะแนนวิชาภาษาอังกฤษใหม่แล้ว และมีการเปลี่ยนแปลงผลการสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จากไม่ได้เป็นได้ ในกรณีนี้จะมีการคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญ เปิดโอกาสให้กับนักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาแห่งนั้นได้ โดยมีแนวทางในการเยียวยาและพิจารณาช่วยเหลือ ดังนี้

ให้สถานศึกษา...

๑) ให้สถานศึกษาที่มีการแข่งขันสูงทั้ง ๒๘๒ แห่ง จัดส่งข้อมูลชื่อสกุลนักเรียนและเลขประจำตัว ๑๓ หลัก ของนักเรียนที่สมัครสอบและเข้าสอบไปยังสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อดำเนินการประมวลผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษใหม่อีกครั้ง

๒) ให้สถานศึกษานำคะแนน O-NET ที่มีการปรับแก้ไขใหม่ในวิชาภาษาอังกฤษ ไปพิจารณาใช้เป็นองค์ประกอบในการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๒๐% ของคะแนนสอบเข้าศึกษาต่อ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

๓) ให้จัดเรียงลำดับคะแนนของนักเรียนที่สมัครและเข้าสอบใหม่อีกครั้ง เพื่อตรวจสอบรายชื่อ และการเปลี่ยนแปลงผลการสอบเข้าของนักเรียน โดยเทียบกับคะแนนจุดตัดคะแนนตามที่สถานศึกษากำหนดไว้

๔) หากตรวจสอบแล้วพบว่ามึนักเรียนที่ได้ปรับคะแนนวิชาภาษาอังกฤษใหม่แล้ว มีการเปลี่ยนแปลงผลการสอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จากไม่ได้เป็นได้ ขอให้สอบถามความสมัครใจ ของนักเรียนคนดังกล่าวว่ามีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อหรือไม่ โดยสถานศึกษาสามารถรับนักเรียนคนนั้น เข้าศึกษาต่อได้เกินจากโควตาที่กำหนดไว้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายการุณ สกุลประดิษฐ์)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักทดสอบทางการศึกษา
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๘๓
โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๖๒๓๖